
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Ég tel að nú þegar sé tekið fyrir þessum gjöldum í beinum og óbeinum sköttum á bifreiðar og 
eldsneyti og finnst að það þurfi að taka betur til í Ríkiskassanum og láta þau gjöld sem þegar eru 
innheimt til þessara mála og annarra, skila sér á rétta staði.
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